



ปีการศึกษา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

นายจักรมณท์ ฝาสุกวณิช

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คำประกาศเกียรติคุณ

นายจักรมณท์ ฝาสุกวณิช

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ด้วยสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้พิจารณาเห็นว่า นายจักรมณท์ ฝาสุกวณิช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแบบอย่างของนักบริหารในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ

นายจักรมณท์ ฝาสุกวณิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จาก California State University in Northridge ประกาศนียบัตรนักบริหาร รุ่น ๑๒ ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น ๓๙ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินระหว่างประเทศ กองวางแผนเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรม กองโครงการเศรษฐกิจสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการกองประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (ปีโอไอ) และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามลำดับ

นายจักรมณท์ ฝาสุกวณิช เป็นผู้ที่ให้ความสนใจ และมีบทบาทในการผลักดันให้รัฐบาลหันมาสนใจเรื่องการจัดการและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ตั้งแต่เมื่อเริ่มทำงานในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จนได้รับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือ เลขาธิการสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีบทบาทในการผลักดันให้เกิด แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ซึ่งประกาศใช้หลังจากที่ท่านพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการฯ และได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านโลจิสติกส์ ทั้งในภาคการผลิต และในอุตสาหกรรม ให้บริการโลจิสติกส์ เพียงพอกับความต้องการ จึงทำให้สถาบันหลักๆ ของสังคมเข้ามาร่วมในการพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์อย่างมากทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นต้น

นอกจากนี้เมื่อท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ ท่านได้มีผลงานด้านการพัฒนาโลจิสติกส์หลายเรื่อง เช่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์แบบบูรณาการในระยะ ๑๐ ปี เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำธุรกรรมของหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกรรมของผู้ประกอบการ และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ทั้งในและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังกำหนดให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ศึกษาหามาตรการและแนวทางลดต้นทุนของระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ตลอดจนกระตุ้นให้ภาคเอกชนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อความอยู่รอดและเพื่อการแข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องโลจิสติกส์ เช่น การเป็นคลัสเตอร์ เป็นต้น

จากกรอบการพัฒนาโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศดังกล่าวมานี้ เมื่อดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนแล้ว คาดว่าจะช่วยประหยัดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้ถึงปีละ ๖ แสนล้านบาท และยังเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและการค้าของประเทศด้วย

โดยเหตุที่นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้นำความรู้ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศ ได้อย่างชัดเจน สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป